

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO
BCD PC DỊCH BỆNH COVID-19
HUYỆN TUẦN GIÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 58 /CV-BCD

Tuần Giáo, ngày 19 tháng 01 năm 2021

V/v Tăng cường công tác phòng
chống dịch Covid-19 trước, trong và
sau dịp tết nguyên đán năm 2021.

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp tết Nguyên đán năm 2021; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết 2021 vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 31/SYT-NVY ngày 08/01/2021 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm công tác Y tế trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2021;

Để tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 yêu cầu lãnh đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung, chỉ đạo, triển khai những nội dung cụ thể như sau:

1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp xã

Tăng cường công tác giám sát, rà soát, quản lý chặt số liệu, danh sách những người dân học tập, làm việc, lao động tại những tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt những trường hợp nhập cảnh trở về địa phương. Hàng ngày báo cáo về Thường trực ban Chỉ đạo, để nhận được sự chỉ đạo kịp thời.

Nâng cao trách nhiệm, ý thức của người đứng đầu các đơn vị trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách, quản lý, cũng như ý thức cá nhân của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông – Xuân, chuẩn bị sẵn kế hoạch, phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

2. Công an Huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện

Chỉ đạo lực lượng vũ trang phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cách ly tập trung, cách ly tại nhà đối với những trường hợp có chỉ định cách ly theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng nhất là dịp Tết nguyên đán; đồng thời phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu cho UBND huyện xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch trong thời gian cách ly.

3. Phòng Văn Hóa – Thông tin; Trung tâm VH-TT-TH

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông, khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm, dịch bệnh mới nổi phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt nhóm người nhập cảnh, về từ những vùng dịch bệnh lưu hành, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh. Vận động người dân tố giác những trường hợp nhập cảnh trái phép để được cách ly, quản lý phòng chống dịch theo đúng quy định.

4. Trung tâm Y tế

Tổ chức tốt việc thường trực cấp cứu 24/24 giờ, khám bệnh, chữa bệnh phục vụ người bệnh trong dịp Tết nguyên đán. Thực hiện nghiêm công tác phân luồng, phân tuyến, tăng cường mức độ cảnh báo, kiểm tra, giám sát người bệnh đến khám, tư vấn, điều trị; mở rộng xét nghiệm đối với những trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19.

Phân công cán bộ trực dịch 24/24 giờ trong thời gian nghỉ Tết để theo dõi, báo cáo ngay khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, thực hiện báo cáo dịch theo đúng quy định.

Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư vấn, khám bệnh; tuyên truyền, khuyến cáo bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cài đặt và bật ứng dụng Bluezone, NCOVI (nếu có sử dụng thiết bị di động thông minh); chỉ đạo tất cả nhân viên cán bộ y tế có thiết bị di động thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone.

Các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao để phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tăng cường công tác truyền thông về đảm bảo an toàn thực phẩm, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán đến người tiêu dùng, người sản xuất, kinh doanh, nhằm giảm thiểu tối đa ngộ độc thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Nhận được công văn này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BCD PC dịch bệnh COVID-19 tỉnh (b/c);
- Sở Y tế tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện (b/c)
- Lưu VT.



TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Vũ Văn Đức